



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบนั้ย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21671

Col.Inch: 8.34 Ad Value: 13,344

หัวข้อข่าว: กยท.จัดแฟนซี-แข่งกีฬา

หน้า: 10(ล่าง)

PRValue (x3): 40,032

ศิลปิน: ชาว-ดำ

กยท.จัดแฟนซี-แข่งกีฬา

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธีรวัฒน์ เตชะทองคำ รองผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 "Singora Games" โดยมีคณะผู้บริหารเขตภาคใต้ตอนล่าง นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุภชัย จันทร์แก้ว หัวหน้ากองแผนและวิชาการ และบุคลากร การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยก่อนการแข่งขันได้มีการเดินขบวนพาเหรดแฟนซี เข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน แบบวันเดียวจบ ใน 5 ประเภท คือ ตะกร้อวงชาย แครีบอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง ฟุตซอลชาย และกีฬามหาสนุก ซึ่งจะเน้นความสนุกสนานสนานระหว่างผู้บริหารและบุคลากร.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอนบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/กทท.-ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น

วันที่: จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24693

หน้า: 15 (กลาง)

Col.Inch: 8.22 Ad Value: 18,084

PRValue (x3): 54,252

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: วันยางพาราแห่งชาติ

○ วันยางพาราแห่งชาติ

ที่ลานอเนกประสงค์ท่าอากาศยานเมืองระนอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ “ภูมิปัญญาชาวสวนยางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และกิจกรรม “หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งยิ้มส่งความสุขให้ชาวสวนยาง” การแข่งขันกรีดยางสามสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-พม่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำเมือง และชมการผลิดยางพาราแผ่นดินที่ความยาว 155 เมตร ในโอกาสครบรอบ 155 ปีของจังหวัดระนอง และโชว์ผลงานตามโครงการยางล้อประชารัฐ จากผลผลิตยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบของเกษตรกรไทย มาแปรรูปเป็นยางล้อที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยบริษัทดีเอสไอ ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก ภายใต้แบรนด์ TH TYRE (ไทย ไทเออร์) ผลิตภัณฑ์ยางล้อทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการ จาก 3 องค์กรภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร.



MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:53

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ยางพาราไทยแซปปี "เหินฟง" ตกลงนำเข้าเดือนละ 5,000 ตัน

ยางพาราไทยแซปปี "เหินฟง" ตกลงนำเข้าเดือนละ 5,000 ตัน



นางกุสุมา หงส์ชูดา เลขาธิการกรมพ่อค้ายางบึงกาฬ ระบุว่า การลงนามนำเข้ายางพาราไทยอีก 5,000 ตัน จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยได้มาก



บึงกาฬ - ชาวสวนยางพาราไทยยิ้มแก้มปริ ภายหลังจากร่วมงานนิทรรศการยางพาราและอุปกรณ์เสริมยางรถยนต์ประเทศจีน ครั้งที่ 8 "เหินฟง" ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน ตกลงรับซื้อวัตถุดิบยางพาราไทย เดือนละกว่า 5,000 ตัน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย และ Smart Farmer เกษตรกรชาวสวนยางไทยในพื้นที่จ.บึงกาฬ มุกดาหาร จันทบุรี และเชียงราย นำโดยนายธีรธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการยางพาราและอุปกรณ์เสริมยางรถยนต์ประเทศจีนครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ เมืองกวางเหลา มณฑลซานตง ซึ่งมีผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลก มาร่วมงานและเจรจาการค้าภายในงานดังกล่าวโดยเกษตรกรชาวสวนยางพาราของไทยได้รับประโยชน์จากการร่วมงานดังกล่าวมาก

ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการแห่งประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบริษัท
ผลิตยางรถบรรทุก บริษัทในเครือของบริษัท เหินฟง จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตยางรายใหญ่ในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 มี
พนักงานมากกว่า 10,000 คนด้วย

น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า ผลจากการร่วมร่วมนงานนิทรรศการยางพาราและ
อุปกรณ์เสริมยางรถยนต์ประเทศจีนครั้งที่ 8 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ เมืองกวางเหลา มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชน
จีน เมื่อ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา นั้น เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับประโยชน์จากการร่วมงานดังกล่าวมาก โดยภายในงาน
ดังกล่าวบริษัท เหินฟง จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน ตกลงที่จะสนับสนุนนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยเดือน
ละ 5,000 ตัน

มีพิธีลงนามระหว่างนายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงกับนายลู ซัว
ผู้จัดการบริษัท เหินฟง ผู้ผลิตอุตสาหกรรมยางพารารายใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่ โดยสาระสำคัญคือทางบริษัทเหินฟง จะ
สนับสนุนนำเข้ายางพาราจากเกษตรกรไทยเดือนละ 5,000 ตัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลการยางแห่งประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยส่งออกยางพาราไปตลาดโลกปีละประมาณ 4 ล้านตัน กว่า
ร้อยละ 70 ส่งออกไปที่ประเทศจีน ภารกิจสำคัญของการยางแห่งประเทศไทย คือส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ปลูกยางพารา
รายย่อย รวมตัวกันนำผลผลิตคุณภาพส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยมีเกษตรกรขึ้น
ทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 1.6 ล้านราย

การลงนามร่วมกันกับบริษัท เหินฟง ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับเอกชนของจีนในการซื้อขายยางพาราที่มี
คุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และคาดหวังว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีจะนำไปสู่การซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ด้านนางกุสุมา หงส์ชูตา เลขาธิการชมรมพ่อค้ายางบึงกาฬ และในฐานะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้
บริษัท พอใจรับเบอร์บึงกาฬ จำกัด ได้ส่งออกยางแท่ง STR 20 ให้บริษัท เหินฟง มาระยะหนึ่งแล้ว และยอมรับว่าการ
ดำเนินธุรกิจร่วมกัน แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง ทั้ง 2 องค์กรได้แก้ปัญหาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ธนาคารจีน
สนับสนุนด้านการเงิน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้สะดวก เป็นต้น

กรณีทางการยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามกับบริษัท เหินฟง จำกัด เพื่อสนับสนุนการสั่งยางพารา จากประเทศไทย
เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยางรถยนต์นั้นจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทยโดยตรง ศักยภาพของ
บริษัท เหินฟง จำกัด ถือเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์อันดับ 2 ของจีน มีความต้องการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบผลิตยาง
รถยนต์เดือนละ 25,000 ตัน

บริษัท เหมินฟง ได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และสร้างระบบประกันคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 ระบบความปลอดภัยคุณภาพของกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา (DOT) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการการเศรษฐกิจยุโรป (ECE) ปัจจุบันบริษัท เหมินฟง ผลิตยางรถยนต์ส่งจำหน่ายทั้งยุโรป อเมริกา แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ

สำหรับการเดินทางมาของคณะกรรมการแห่งประเทศไทย และ Smart Farmer เกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าว CCTV ของจีนติดตามสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ภารกิจในการเดินทางมาเยือนจีนในครั้งนี้ด้วย



T news <http://www.tnews.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:55

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: นครพนม!! การยางแห่งประเทศไทย ปลูกป่า ปล่อยปลา ถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.9 คืนความชุ่มชื้นให้ชุมชน (ชม...

วันที่ 18 พ.ค.60 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮู บ้านหนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม การยางแห่งประเทศไทย โดย กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม นายวัฒนา คงแก้ว ผอ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กยท.๖) จัดโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ครองราชย์ ครบ 70 ปี) ปีที่ 2 โดยมีนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีฯ การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน บ้านหนองสาหร่าย



ซึ่งเป็นชุมชนอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ดำเนินงานของโรงงานฯ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการเข้าร่วมในการปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน และให้โรงงาน ,ชุมชน มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน สามารถใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และปลูกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ พันธุ์ไม้ผล ที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเก็บกินได้ เช่นมะม่วง มะนาว มะกรูด มะรุม ต้นชมพู มะขาม ฯลฯ นอกจากนี้กรมประมงได้มอบพันธุ์ปลานานา ๆ ชนิด จำนวนหนึ่ง ปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย



นายสังข์ เวิน ทอดน้อย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้มีทีมงานที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ทำ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเช่นปีนี้ได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าสีเขียวเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมจะออกทำกัน
ทั้งประเทศ โดยจังหวัดนครพนมจัดโครงการนี้เป็นครั้งที่ 2 ในการปลูกป่าในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี
โครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม ยังมีการช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้วยการมอบการคัดแยกขยะเพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะเพื่อ
ประโยชน์อันสูงสุดยังเป็นการลดขยะได้ในชุมชนอีกด้วย



77 JOWO <http://www.77jowo.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:57

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: นครพนม!! การยางแห่งประเทศไทย ปลุกป่า ปลอ่ยปลา ถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.9 คืนความชุ่มชื้นให้ชุมชน (ชม...

วันที่ 18 พ.ค.60 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮู บ้านหนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม การยางแห่งประเทศไทย โดย กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม นายวัฒนา คงแก้ว ผอ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กยท.๖) จัดโครงการปลุกป่าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ครองราชย์ ครบ 70 ปี) ปีที่ 2 โดยมีนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีฯ การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน บ้าน หนองสาหร่าย



ซึ่งเป็นชุมชนอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ดำเนินงานของโรงงานฯ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูตเวทิต และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ โดยการเข้าร่วมในการปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลุกป่าในพื้นที่ สาธารณะประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน และให้โรงงาน ,ชุมชน มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ เพิ่ม พื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน สามารถใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และปลูกพันธุ์ไม้ เศรษฐกิจ พันธุ์ไม้ผล ที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเก็บกินได้ เช่นมะม่วง มะนาว มะกรูด มะรุม ต้นชมพู มะขาม ฯลฯ นอกจากนี้กรมประมงได้มอบพันธุ์ปลานานา ๆ ชนิด จำนวนหนึ่ง ปลอ่ยลงสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนอีกทาง หนึ่งด้วย



นายสังข์ เวิน ทวดห้อย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้มีทีมงานที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ทำ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเช่นปีนี้ได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าสีเขียวเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมจะออกทำกัน
ทั้งประเทศ โดยจังหวัดนครพนมจัดโครงการนี้เป็นเป็นครั้งที่ 2 ในการปลูกป่าในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี
โครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม ยังมีการช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้วยการมอบการคัดแยกขยะเพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะเพื่อ
ประโยชน์อันสูงสุดยังเป็นการลดขยะได้ในชุมชนอีกด้วย



ภาพข่าว ประทีป วชิระฉัตรกุล/กันต์ ธนอักษร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครพนม

กยท.นครพนม จับมือชาวบ้านปลูกป่าคืนความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9



วันนี้ (18 พ.ค. 60) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮู บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภอกาบัง จังหวัดนครพนม นายสังข์เวิน ทวดน้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานนำคณะบุคลากรในหน่วยงานกองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม การยางแห่งประเทศไทย ที่นำโดยนายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กยท.๗) และชาวบ้านหนองสาหร่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์รอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยฮู ตามโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ (ครองราชย์ ครบ 70 ปี) ปีที่ 2

นายสังข์เวิน ทวดน้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากที่การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งต้องการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้มีส่วนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงได้มีโครงการต่างๆ ออกมา เช่น โครงการคัดแยกขยะเพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้มีการแยกขยะในโรงเรียนและครัวเรือนเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน และในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นรอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยฮู ซึ่งเป็นสถานที่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนบ้านหนองสาหร่าย ทั้งการอุปโภค บริโภค แหล่งอาหารและเพื่อการเกษตร โดยโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางกรการยางแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ โดยทุกคนมาร่วมกันปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งการปลูกในครั้งนี้มีทั้งไม้เศรษฐกิจและไม่ผล ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง มะนาว มะกรูด มะรุม ชมพู่ มะขาม และอื่นๆ จำนวน 500 ต้น และเมื่อต้นไม้เหล่านี้เติบโตอยู่ในอนาคต ก็จะทำให้ชุมชนแห่งนี้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ทางกรมประมงก็ยังได้มอบพันธุ์ปลานานา ชนิด มาให้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอ่างเก็บน้ำอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน



ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:38

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยาง จับมือบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีน เตรียมซื้อ...

กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยาง จับมือบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีน เตรียมซื้อยางแท่ง STR 20 จากไทย



กยท. ร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยางในต่างประเทศ จับมือบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีนลงนามในบันทึกข้อตกลง เตรียมซื้อยางแท่ง STR 20 จากไทย

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนสถาบันเกษตรกรสวนยาง เข้าร่วมงานนิทรรศการ China International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition ครั้งที่ 8 ณ เมืองกว่างเจ๋า ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560

ในโอกาสนี้ ได้ลงนามในบันทึกความสนใจสั่งซื้อยางแท่ง STR 20 กับกลุ่มบริษัท เท็นฟง ผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของประเทศจีน ที่มีกำลังผลิตกว่า 30 ล้านเส้นต่อปี โดย กยท. จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงเพื่อนำมาผลิตตามปริมาณ และ

คุณภาพที่ผู้ซื้อกำหนด

"โดยในปีนี้ กยท. จะเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงาน 4, 5 และ 6 ทางภาคอีสาน อีกเท่าตัว เพื่อให้เพิ่มสัดส่วนทางการตลาด และเจาะตลาดใหม่ของจีนที่ยังมีความต้องการใช้ยางในพื้นที่กว่า 1.5 ล้านตันต่อปี" ดร.ธีรชัย กล่าวทิ้งท้าย

รหัสข่าว: I-170520000050

หน้า: 1 / 1



bungkan <http://www.bungkan.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:53

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: บึงกาฬ-ชาวสวนยางพาราไทยยิ้มแก้มปริส่ง“เหินฟ้ง”ตกลงนำเข้าเดือนละ 5,000 ตัน

บึงกาฬ-ชาวสวนยางพาราไทยยิ้มแก้มปริส่ง“เหินฟ้ง”ตกลงนำเข้า เดือนละ 5,000 ตัน

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงกับบริษัทเหินฟ้ง ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน จะนำเข้ายางพาราจากไทย เดือนละ 5,000 ตัน

บึงกาฬ – ชาวสวนยางพาราไทยยิ้มแก้มปริ หลังร่วมงานนิทรรศการยางพาราและอุปกรณ์เสริมยางรถยนต์ประเทศจีนครั้งที่ 8 “เหินฟ้ง” ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน ตกลงรับซื้อวัตถุดิบยางพาราไทย เดือนละกว่า 5,000 ตัน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะการยางแห่งประเทศไทย และ Smart Farmer เกษตรกรชาวสวนยางไทยในพื้นที่จ.บึงกาฬ มุกดาหาร จันทบุรี และ เชียงราย นำโดยนายธีชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการยางพาราและอุปกรณ์เสริมยางรถยนต์ประเทศจีนครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ เมืองกวางเหลา มณฑลชานตง ซึ่งมีผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลก มาร่วมงาน และเจรจาการค้าภายในงานดังกล่าวโดยเกษตรกรชาวสวนยางพาราของไทยได้รับประโยชน์จากการร่วมงานดังกล่าวมาก

ขณะเดียวกัน คณะการยางแห่งประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบริษัทผลิตยางรถบรรทุก บริษัทในเครือของบริษัท เหินฟ้ง จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตยางรายใหญ่ในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนด้วย



นางกษมา พงษ์สุตา เลขาธิการพ่อค้ายางบึงกาฬ ระบุว่าตกลงนำเข้ายางพาราไทยอีก 5,000 ตัน จะสามารถช่วย เหลือเกษตรกรรายย่อยได้มาก

น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า ผลจากการร่วมร่วมงานนิทรรศการยางพาราและอุปกรณ์เสริมยางรถยนต์ประเทศจีนครั้งที่ 8 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ เมืองกวางเหลา มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา นั้น เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับประโยชน์จากการร่วมงานดังกล่าวมาก โดยภายในงานดังกล่าวบริษัท เหินฟ้ง จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน ตกลงที่จะสนับสนุนนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยเดือนละ 5,000 ตัน

มีพิธีลงนามระหว่างนายธีชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงกับนายลู ชิว ผู้จัดการบริษัทเหินฟ้ง ผู้ผลิตอุตสาหกรรมยางพารารายใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่ โดยสาระสำคัญคือทางบริษัทเหินฟ้ง จะสนับสนุนนำเข้ายางพาราจากเกษตรกรไทยเดือนละ 5,000 ตัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลการยางแห่งประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยส่งออกยางพาราไปตลาดโลกปีละประมาณ 4 ล้านตัน กวาร์ร้อยละ 70 ส่งออกไปที่ประเทศจีน การกิจสำคัญของการยางแห่งประเทศไทย คือส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ปลูกยางพารารายย่อย รวมถึงก็นำผลผลิตคุณภาพส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 1.6 ล้านราย

การลงนามร่วมกันกับบริษัท เหินฟ้ง ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับเอกชนของจีนในการซื้อขายยางพาราที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และคาดหวังว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีจะนำไปสู่การซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต



ด้านนางกุสุมา หงส์ขุตา เลขาธิการมพ่อค้ายางบึงกาฬ และในฐานะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บริษัท พอโจ ธิเบตบึงกาฬ จำกัด ได้ส่งออกยางแท่ง STR 20 ให้บริษัท เห็นฟัง มาระยะหนึ่งแล้ว และยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจร่วมกัน แม้จะมี ปัญหาและอุปสรรคบ้าง ทั้ง 2 องค์กรได้แก้ปัญหาพร้อมกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ธนาคารจีนสนับสนุนด้านการเงิน เสริมสภาพคล่องให้ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้สะดวก เป็นต้น

กรณีทางการยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามกับบริษัท เห็นฟัง จำกัด เพื่อสนับสนุนการส่งออกยางพารา จากประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตยางรถยนต์นั้นจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทยโดยตรง ศักยภาพของบริษัท เห็นฟัง จำกัด ถือเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์อันดับ 2 ของจีน มีความต้องการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบผลิตยางรถยนต์เดือนละ 25,000 ตัน



บริษัท เห็นฟัง ได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และสร้างระบบประกันคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 ระบบความปลอดภัยคุณภาพของกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา (DOT) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ปัจจุบันบริษัท เห็นฟัง ผลิตยางรถยนต์ส่งจำหน่ายทั้งยุโรป อเมริกา แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ

สำหรับการเดินทางมาของคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย และ Smart Farmer เกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าว CCTV ของจีนติดตามสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ภารกิจในการเดินทางมาเยือนจีนในครั้งนี้ด้วย

แจ้งปลูกลยาง-ขายไม้ยาง ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายใหม่

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง



โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการยาง ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม้ยางต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และหากผู้ประกอบการไม้ยางต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบการยางประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในไทย ดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

ขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.rubber.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ,กยท.เชียงราย 321/14-15 ถนน
พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 053-175617 กยท.เชียงใหม่ 53/60 ถนน
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-112019 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการ
การสงเคราะห์สวนยางลำพูน104/23 ม.2 ต.เวียงยอง อ. ลำพูน 053-510-637 กยท.
จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ

กยท.ใต้ตอนล่างจัดแข่งกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์องค์กร

"การยางแห่งประเทศไทย" เขตภาคใต้ตอนล่าง จัดชบวนพาเหรดแฟนซีสร้างสีสัน และแข่งกีฬา 5 ประเภท กระชับความสัมพันธ์ในองค์กร และเป็นการจัดแข่งกีฬาครั้งแรกของประเทศนับตั้งแต่มีการควบรวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน



เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 "Singora Games" โดยมีคณะผู้บริหารในเขตภาคใต้ตอนล่าง นำโดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันทร์แก้ว หัวหน้ากองแผนและวิชาการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และบุคลากร การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยก่อนการแข่งขันได้มีการเดินชบวนพาเหรดแฟนซี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว สีเหลือง สีขาว และ สีดำ โดยเฉพาะสีเขียว ซึ่งมีการสวมหน้ากากสีเขียว และแต่งเต็มเครื่องแต่งการด้วยพันธุ์ไม้มาชนิดเป็นที่ดึงดูดสายตา ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันและจุดคบเพลิงเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งแบบวันเดียวจบใน 5 ประเภทคือ ตะกร้อวงชาย แครบบอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง ฟุตบอลชาย และ กีฬามหาสนุก ซึ่งจะเน้นความเฮฮาสนุกสนานระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันทร์แก้ว หัวหน้ากองแผนและวิชาการ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากร ของการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ให้แน่นแฟ้น กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทั้งในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง มีทั้งหมด 7 หน่วยงาน คือ สำนักงานใน 5 จังหวัด คือ สงขลา สตูล บิดตานี ยะลา และ นราธิวาส รวมทั้งตลาดกลางยางพาราสงขลา และ ตลาดกลางยางพารายะลา และนับเป็นการแข่งขันกีฬาครั้งแรกของประเทศ นับตั้งแต่การยางแห่งประเทศไทยได้ควบรวม 3 หน่วยงาน เข้าด้วยกัน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เมื่อกลางปี 2558 ที่ผ่านมา.



MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดการแข่งขันกีฬา "Singora Games" ครั้งที่ 1



การยางแห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขันกีฬากายภาพแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 "Singora Games" ที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บุคลากรของการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ให้แน่นแฟ้น กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทั้งในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โดยก่อนการแข่งขันได้มีการเดินขบวนพาเหรดแฟนซี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว สีเหลือง สีขาว และสีดำ และจุดคบเพลิง เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งแบบวันเดียวจบใน 5 ประเภท คือ ตะกร้อวงชาย แซร์บอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง ฟุตบอลชาย และกีฬาหมาสนุก ซึ่งจะเห็นความเฮฮาสนุกสนานระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร

รหัสข่าว: I-170521000109

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จัดชบวนพาเหรดแฟนซีสร้างสีสัน และแข่งกีฬา 5 ประเภท กระชับความสัมพันธ์ในองค์กร

การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จัดชบวนพาเหรดแฟนซีสร้างสีสัน และแข่งกีฬา 5 ประเภท กระชับความสัมพันธ์ในองค์กร



การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จัดชบวนพาเหรดแฟนซีสร้างสีสัน และแข่งกีฬา 5 ประเภท กระชับความสัมพันธ์ในองค์กร และเป็นการจัดแข่งกีฬาครั้งแรกของประเทศนับตั้งแต่มีการควมรวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน

วันนี้ (20 พ.ค. 60) ที่ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 "Singora Games" โดยมีคณะผู้บริหารในเขตภาคใต้ตอนล่าง นำโดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันทร์แก้ว หัวหน้ากองแผนและวิชาการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และบุคลากร การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยก่อนการแข่งขันได้มีการเดินชบวนพาเหรดแฟนซี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว สีเหลือง สีขาว และ สีดำ โดยเฉพาะสีเขียว ซึ่งมีการสวมหน้ากากสีเขียว และแต่งเติมเครื่องแต่งการด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นที่ดึงดูดสายตา ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน และจุดคบเพลิง เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งแบบวันเดียวจบใน 5 ประเภท คือ ตะกร้อวงชาย แฮนด์บอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง ฟุตซอลชาย และ กีฬาหมาสนุก เน้นความเฮฮา สนุกสนานระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันทร์แก้ว หัวหน้ากองแผนและวิชาการ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ให้แน่นแฟ้น กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทั้งในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง มีทั้งหมด 7 หน่วยงาน คือ สำนักงานใน 5 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส รวมทั้งตลาดกลางยางพาราสงขลา และ ตลาดกลางยางพารายะลา และนับเป็นการแข่งขันกีฬาครั้งแรกของประเทศ นับตั้งแต่การยางแห่งประเทศไทยได้ควมรวม 3 หน่วยงาน เข้าด้วยกัน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และ สถาบันวิจัยยาง เมื่อกลางปี 2558 ที่ผ่านมา



ศูนย์ข่าวท้องถิ่นภาคใต้ <http://www.krabilocalnews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:52

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: หอการค้า จับีมือสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจามสามัคคี จำกัดลงนามMOUทางวิชาการและการตลาด

หอการค้า จับีมือสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจามสามัคคี จำกัด ลงนามMOUทางวิชาการและการตลาด



หอการค้าจังหวัดกระบี่ จับีมือ สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจามสามัคคี จำกัด ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการและการตลาดในโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจามสามัคคี จำกัด เลขที่ 31/5 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือวิชาการและการตลาด ในโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่าง นายสิริธร จุลสุข ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1/23-24 ถนนวิระดาบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กับนายประชิด แสงขวัญ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจามสามัคคี จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 31/5 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และมีนายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย นายโสภณ ปากลาว ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจามสามัคคี จำกัด นายพิสิทธิ์ สุขอนันต์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ และนายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นพยาน



หน่วยงานทั้งสองตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตลาด การหาช่องทางทางการตลาดร่วมกัน ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ซึ่งมาจากแนวความคิดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศโดยประชารัฐ ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมกันสานพลังประชารัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และรัฐบาลก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศและได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อย 12 คณะ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมคณะทำงานด้านการ พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และมี นายกลินท์ สารสิน ประธาน กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน



หอการค้าไทย ตระหนักว่า การยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สหกรณ์การเกษตร ให้สามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์ ที่เน้นการสร้าง ความกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุข ในหมู่มวล สมาชิกและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อีกทางหนึ่ง

หอการค้าจังหวัดกระบี่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ได้ ตระหนักที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี จึงได้กำหนดจัดให้มีโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร จังหวัดกระบี่ ขึ้น เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจืดสามัคคี จำกัด มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแปรรูป เพิ่มปริมาณธุรกิจและขยายตลาดสู่ ภายนอก

หอการค้าจังหวัดกระบี่และสหกรณ์กองทุนยางน้ำจืดสามัคคี จำกัด ตกลงให้ความร่วมมือกันเพื่อ

1. พัฒนาให้สหกรณ์มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
3. เพิ่มปริมาณธุรกิจแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์
4. เชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ขอขอบคุณบางส่วน : หอการค้าจังหวัดกระบี่ Fan Page

ที่มา : ไพฑูรย์ ล่องเงิง